

Khối Thịnh Vượng Chung Virginia  
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ  
ỨNG CỬ VIÊN  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG**

LƯU Ý: QUÝ VỊ PHẢI GỬI BIỂU MẪU NÀY CHO BỘ BẦU CỬ TRƯỚC HẠN  
CHỐT NỘP HỒ SƠ. VIỆC KHÔNG GỬI CÓ THỂ DẪN ĐẾN VIỆC HỒ SƠ CỦA  
QUÝ VỊ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN. XEM MẶT SAU ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

Theo Bộ Luật § 24.2-501 của Virginia, tôi cam đoan rằng:

- Tôi là công dân của Hoa Kỳ. [ ] CÓ [ ] KHÔNG
- Tôi ít nhất hai mươi mốt tuổi hoặc sẽ đủ hai mươi mốt tuổi vào hoặc trước ngày tổng tuyển cử hoặc bầu cử đặc biệt cho văn phòng mà tôi đang tranh cử. [ ] CÓ [ ] KHÔNG
- Tôi đã là cư dân của Khối Thịnh Vượng Chung Virginia trong năm ngay trước cuộc bầu cử cho văn phòng mà tôi đang tranh cử. [ ] CÓ [ ] KHÔNG
- Tôi hiện đang cư trú tại địa chỉ được hiển thị bên dưới trong khu vực nơi có văn phòng tôi muốn tranh cử [địa chỉ cư trú phải được cung cấp; hộp thư bưu điện hoặc chuyển phát chung sẽ không được chấp nhận]:

ĐƯỜNG VÀ SỐ, TUYẾN NÔNG THÔN VÀ SỐ HỘP THƯ, HOẶC SỐ TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC

Thành Phố/Thị Trấn \_\_\_\_\_ Mã ZIP \_\_\_\_\_

[Nếu là thị trấn, hãy liệt kê Quận cư trú: \_\_\_\_\_]

- Tôi đã đăng ký bỏ phiếu tại địa chỉ trên trong khu vực mà tôi cư trú. [hoặc nếu không và sổ đăng ký đã bị đóng, đơn đăng ký, chuyển nhượng hoặc thay đổi địa chỉ của tôi đang được lưu trong cơ quan đăng ký tổng hợp để xử lý khi sổ mở lại] [ ] CÓ [ ] KHÔNG
- Quý vị đã bao giờ bị kết án trọng tội chưa? [ ] CÓ [ ] KHÔNG
- Quý vị đã bao giờ bị xét xử do tâm thần không ổn định và mất quyền bỏ phiếu chưa? [ ] CÓ [ ] KHÔNG
- Nếu quý vị trả lời **CÓ** ở câu 6, viết ra ngày được chứng nhận khôi phục quyền bỏ phiếu. Nếu **CÓ** ở câu 7, viết ra ngày lệnh của tòa án khôi phục năng lực của quý vị. \_\_\_\_\_ NGÀY KHÔI PHỤC

VUI LÒNG GỖ HOẶC VIẾT HOA ĐỂ ĐỌC TẤT CẢ THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY:		VĂN PHÒNG MUỐN TRANH CỬ	
TÊN CỦA QUÝ VỊ NHƯ Ờ TRÊN LÁ PHIẾU [XEM MẶT SAU ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CÁC YẾU CẦU]		SỐ KHU VỰC	
ĐỊA CHỈ GỬI THƯ HOẶC CHIẾN DỊCH		SỐ AN SINH XÃ HỘI CỦA QUÝ VỊ [XEM TUYÊN BỐ Ờ MẶT SAU]	
		NGÀY BẦU CỬ (MM/DD/YYYY)	
		CHỌN MỘT	<input type="checkbox"/> Bầu Cử Sơ Bộ Đảng Cộng Hòa <input type="checkbox"/> Bầu Cử Đặc Biệt <input type="checkbox"/> Bầu Cử Sơ Bộ Đảng Dân Chủ <input type="checkbox"/> Tổng Tuyển Cử
Đ-IA CHỈ GỬI THƯ		(MÃ KHU VỰC) ĐIỆN THOẠI NHÀ RIÊNG	
ĐỊA CHỈ TRANG WEB		(MÃ KHU VỰC) ĐIỆN THOẠI DOANH NGHIỆP	

Tôi nghiêm túc tuyên thệ [hoặc khẳng định] tuân theo các điều khoản hình phạt nếu có tuyên bố sai sự thật rằng thông tin đưa ra ở trên là đúng sự thật và rằng tôi đủ điều kiện để bỏ phiếu và giữ chức vụ mà tôi là ứng cử viên.

CHỮ KÝ CỦA ỨNG CỬ VIÊN

NGÀY

Tiểu Bang của \_\_\_\_\_ Quận/Thành Phố \_\_\_\_\_

ĐẶT CON DẤU/DẤU CÔNG CHỨNG  
CÓ THỂ SAO CHÉP/BĂNG HÌNH ẢNH Ờ DƯỚI

Vấn bản ở trên đã được đăng ký và tuyên thệ trước tôi vào ngày \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_,  
do \_\_\_\_\_.

TÊN VIẾT HOA CỦA ỨNG CỬ VIÊN

CHỮ KÝ CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN HOẶC  
THƯ KÝ TÒA ÁN LƯU ĐỘNG

CHỮ KÝ CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN  
HOẶC THƯ KÝ TÒA ÁN LƯU ĐỘNG

SỐ ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN  
NGÀY HẾT HẠN ỦY QUYỀN CÔNG CHỨNG

VIỆC CÓ Ý ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO HOẶC NHẬP THÔNG TIN VÀO TÀI LIỆU NÀY KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT LÀ MỘT TRỌNG TỘI THEO LUẬT VIRGINIA.  
TIỀN PHẠT TỐI ĐA LÊN ĐẾN \$2.500 VÀ/HOẶC CHỊU ÁN TÙ LÊN ĐẾN MƯỜI NĂM. QUÝ VỊ, CŨNG SẼ MẤT QUYỀN BỎ PHIẾU.

# Cách Mà Tên Ứng Cử Viên Có Thể Xuất Hiện Trên Lá Phiếu

Tên ứng cử viên cho tất cả chức vụ ngoại trừ Tổng Thống/Phó Tổng Thống phải sử dụng các tiêu chí sau:

Tiêu Chí		
<b>Tên hoặc tên viết tắt</b>	Tên hoặc tên viết tắt hoặc tên thường dùng	
<b>Tên đệm hoặc tên đệm viết tắt</b>	Tên đệm hoặc tên đệm viết tắt hoặc tên đệm thường dùng (Tên viết tắt có thể được sử dụng thay cho họ hoặc tên đệm hoặc cả hai)	
<b>“Biệt danh” (không bắt buộc)</b>	Phải đặt trong dấu ngoặc kép, nếu có sử dụng	
<b>Họ</b>	Họ nếu có xuất hiện trong hồ sơ đăng ký cử tri của ứng cử viên	
<b>Hậu tố Phải được</b>	sử dụng nếu có trong hồ sơ đăng ký cử tri của ứng cử viên	
Lưu ý		
<b>Chức danh:</b> Không bao gồm chức danh trước hoặc sau tên. Ví dụ về các chức danh bao gồm: Đại diện (Rev.), Tiên sĩ (Dr.), Bà (Mrs.), Ông (Mr.), v.v.		
<b>Tên hoặc Tên Đệm:</b> Tên hoặc tên đệm phải là tên của ứng cử viên, không phải của vợ/chồng. Ví DỤ: Mary L. Jones không phải là Bà John W. Jones		
<b>Độ dài:</b> Tên đầy đủ của ứng cử viên phải nằm trên một dòng của lá phiếu.		
<b>Ngoại lệ:</b> Nếu tên ứng cử viên không thể đáp ứng các yêu cầu trên vì sẽ không vừa trên một dòng hoặc người đó không có tên đệm - hoặc vì bất kỳ lý do nào khác - hãy liên hệ với Bộ Bầu Cử để biết những điều chỉnh được chấp nhận.		
Ví Dụ		
Tên đầy đủ của ứng cử viên là <b>Robert Eugene Williams, Jr.</b> ( <i>không phải tất cả các kết hợp đều được đại diện</i> )		
Robert Eugene Williams, Jr.	Robert E. Williams, Jr.	Robert Gene Williams,
Rob Eugene Williams, Jr.	Rob E. Williams, Jr.	Rob Gene Williams, Jr.
Robbie E. “Blue Jeans” Williams, Jr.	R. E. Williams, Jr.	R. E. “Blue Jeans” Williams, Jr.
Tổng Thống/Phó Tổng Thống		
Tên các ứng cử viên cho vị trí-tổng thống và phó tổng thống xuất hiện trên lá phiếu như được chỉ định cho Hội Đồng Tiểu Bang bởi đảng đề cử hoặc ứng cử viên.		

## SỐ AN SINH XÃ HỘI

Số an sinh xã hội của quý vị là một phần trong hồ sơ cử tri chính thức của quý vị. Số an sinh xã hội chỉ được yêu cầu trên biểu mẫu này để có thể xác định hồ sơ đăng ký của quý vị nhằm giúp quý vị đủ điều kiện trở thành ứng cử viên. Cơ Quan Đăng Ký Tổng Hợp hoặc Bộ Bầu cử, khi sao chép tài liệu này để kiểm tra công khai, phải biên soạn lại số an sinh xã hội.

## NỘP VỀ CHO

Tham khảo Bản Tin Ứng Cử Viên thích hợp để biết chi tiết về địa điểm, thời gian và cách gửi lại biểu mẫu này.

**XEM THÊM THÔNG TIN** Có thể tải xuống Bản Tin Ứng Cử Viên và các biểu mẫu cần nộp từ trang web của chúng tôi: <http://elections.virginia.gov/>.

Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến việc ứng cử của mình, vui lòng gọi cho Bộ Bầu Cử.

**(804) 864-8901 HOẶC Điện thoại-miễn phí: (800) 552-9745**